



# NEWSLETTER จดหมายข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ฉบับที่ 235

ประจำเดือนเมษายน 2567

## โครงการส่งเสริมมาตรฐาน การดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ

ผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยงานบริการห้องสมุดที่เป็นมิตร ณ บริเวณมุมการ์ตูน อาคารสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน และเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน การให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหทัยรัตน์ สุธา นักวิชาการอิสระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในรูปแบบของการบรรยาย และการจัดกิจกรรมกลุ่ม



## กิจกรรม LIBRARY TOUR ม.1 โรงเรียนสาริตถฯ ประจำปีการศึกษา 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการให้ความรู้ และทักษะการเข้าใช้บริการ ในกิจกรรม Library Tour ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาริตถมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 19 และ 23-24 เมษายน 2567

โดยบุคลากรได้ให้ความรู้แนะนำบริการส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุด แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC แนะนำการใช้ E-journal E-magazine แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแนะนำและส่งเสริมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการประหยัดพลังงาน





## พิธีถวายพระพรชัยมงคลและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา บาร์นทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ภายในงานได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน” โดยจัดทำหนังสือ และบรรณนิทัศน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เลือกชม



## การบริหารจัดการชุมชนเกษตรดิจิทัลและการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรดิจิทัล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการชุมชนเกษตรดิจิทัลและการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรดิจิทัล (ชุดโครงการชุมชนดิจิทัล (DIGITAL COMMUNITY) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดศูนย์ดิจิทัลชุมชน การบริการจัดการชุมชนดิจิทัล การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรด้านดิจิทัล แนวทางการใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อนชุมชน

## พิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2567



พศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พศ.ดร.สุธาสนี ศิริโกศาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ , พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธอุปถัมภ์ขอพรผู้ใหญ่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน